

A portrait of an elderly man with white hair and glasses, wearing a dark pinstriped suit, a white shirt, and a red patterned tie. He is standing against a dark blue background. The text is overlaid on the lower half of the image.

**MỘT SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI
ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI
MỘT CON NGƯỜI BÌNH DỊ**

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất lớn lao của Đảng và Đất nước ta và tạo ra sự hụt hẫng trong nhân dân. Từ lâu, Tổng Bí thư đã trở thành biểu tượng của Đảng và là chỗ dựa niềm tin của toàn dân. Cổng Thông tin điện tử ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang về chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

GS.TSKH VŨ MINH GIANG

RẤT NHÂN VĂN, TRỌNG NGHĨA TÌNH VÀ HẾT SỨC GẦN GŨI, GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN

Tôi đang bồi hồi nhớ lại những ngày giáp Tết trước thêm Xuân Tân Mão (2011), khi Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI vừa thành công tốt đẹp. Hòa chung với niềm vui cả nước, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi GS. Nguyễn Phú Trọng, người sinh viên ưu tú của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.

Với niềm tự hào khôn xiết, Ban Lãnh đạo xin được lên chúc Tết Tổng Bí thư. Thật bất ngờ, chúng tôi nhận được lời từ chối hết sức nhẹ nhàng, đại ý: Rất cảm ơn các bạn và chúc toàn thể cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội những điều tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới sắp đến, nhưng cho mình xin lỗi vì năm nay mình sẽ không tiếp lãnh đạo đơn vị nào lên chúc Tết đâu.

Chưa hết thất vọng thì đột nhiên chúng tôi lại nhận niềm vui bất ngờ. Qua điện thoại, vẫn chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm ấy, Tổng Bí thư nói mình không tiếp các đoàn lãnh đạo lên chúc Tết là để cho lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung lo cho công việc vào dịp cuối năm bận rộn, thay vì phải dành thời gian cho những nghi lễ chúc tụng lãnh đạo. Còn đối với Đại học Quốc gia Hà Nội mà tiên thân là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi trường gắn bó với mình từ thời sinh viên, thì sẽ rất vui nếu được đón tiếp các thầy, cô.

Và thế là với túi quà là những cuốn sách, anh em chúng tôi cùng với đại diện một số nhà giáo lão thành của Đại học Quốc gia Hà Nội đã có dịp diện kiến tiên Tổng Bí thư. Cuộc gặp gỡ diễn ra hết sức giản dị nhưng vô cùng ấm cúng và



thân mật. Buổi gặp mặt thân tình ấy đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp về một vị Tổng Bí thư rất nhân văn, trọng nghĩa tình và hết sức gần gũi với anh em.

Trong không khí thân thiết và cởi mở, tôi đã ngỏ lời xin Tổng Bí thư một số hình ảnh thời sinh viên để trưng bày trong phòng truyền thống. Chúng tôi thật bất ngờ khi được nghe Tổng Bí thư say sưa chia sẻ những kỷ niệm đẹp về thời gian học tập dưới mái trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và hứa sẽ tặng phòng truyền thống những kỷ vật mà GS. Nguyễn Phú Trọng đã nâng niu, gìn giữ suốt hơn

"Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13, tại phiên khai mạc Đại hội 13 của Đảng, sáng 26/1/2021



nửa thế kỷ qua. Sau đó phòng truyền thống đã nhận được những tư liệu quý, trong đó có cuốn luận văn tốt nghiệp "Thơ ca dân gian với nhà thơ Tố Hữu" do GS. Đinh Gia Khánh hướng dẫn và những tấm hình chụp với các bạn sinh viên khoá 8 Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

NHÀ TƯ TƯỞNG CÓ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Không chỉ là một nhà lãnh đạo bình dị, khiêm tốn, chân thành, gần gũi anh em, sâu sát thực tế, gắn bó với nhân dân và luôn lắng nghe ý kiến của quần chúng, Tổng Bí thư còn là nhà tư tưởng có tầm nhìn chiến lược.

Tôi còn nhớ trong buổi gặp gỡ các nhà khoa học dự Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 ngày 15/12/2016, các học giả nước ngoài tất thảy đều ngỡ ngàng và bày tỏ sự ngưỡng mộ khi GS. Nguyễn Phú Trọng thể hiện kiến thức uyên bác và đưa ra ý kiến thuyết phục, rằng chỉ trong vòng 30 năm nữa thôi (nghĩa là vào dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 100) Việt Nam sẽ đứng vào hàng ngũ các nước phát triển.

Với ý chí đó của người đứng đầu Đảng, văn

kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tư tưởng lớn của Tổng Bí thư đã được quán triệt tới toàn Đảng, toàn dân là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để đưa đất nước đi lên.

Là một nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, GS. Nguyễn Phú Trọng hiểu sâu sắc tầm quan trọng của văn hoá đối với sự phát triển bền vững của Đất nước.

Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021, cùng với việc nhấn mạnh tư tưởng "văn hóa soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đã đưa ra quan điểm có tính nền tảng "văn hoá là hồn cốt của dân tộc". Đó chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, là tài nguyên vô tận giúp đất nước tạo ra lợi thế con người trong quá trình hội nhập và đi lên trong quá trình toàn cầu hoá.

Cũng chính từ tư tưởng này mà người đứng đầu Đảng đã đưa ra triết lý "ngoại giao cây tre" mềm dẻo dựa trên những nguyên tắc kiên định vững vàng. Đó là sự phát triển trong tình hình mới, tư tưởng ngoại giao "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Hồ Chủ tịch.

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Barack Obama đã bỏ qua các nguyên tắc ngoại giao của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để trân trọng mời và tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước và mới đây Tổng thống Joe



Biden lại một lần nữa phá lệ nhận lời mời của người đứng đầu Đảng sang thăm chính thức Việt Nam, nâng vị thế đất nước lên một tầm cao mới.

CỦNG CỐ NIỀM TIN CỦA DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG

Di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho Đảng và dân tộc thật đồ sộ. Đóng góp của một trí thức lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước thật vô cùng lớn lao, khó lòng kể hết. Nhưng lịch sử sẽ mãi nhớ ghi công lao của ông cho một sự nghiệp vĩ đại. Đó là củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Trong quá trình mở cửa hội nhập và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo ở các cấp đã thoái hoá, biến chất, lao vào con đường tham nhũng. Tệ nạn tham nhũng không chỉ làm tổn hại đến công quỹ quốc gia mà nghiêm trọng hơn là đã làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Đã có lúc chúng ta từng coi, đây có thể là quốc nạn, là nguy cơ làm sụp đổ chế độ, khuyh đảo quốc gia.

Là người thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, coi cội nguồn sức mạnh của Đảng là Nhân dân mà niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng là động lực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân phát động và trực tiếp chỉ đạo công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực không có giới hạn, không có vùng cấm. Công việc thật gian nan, khó khăn, phức tạp mà nếu không có bản lĩnh, quyết tâm, tài thao lược và nhân cách trong sáng thì khó có thể đạt được thành công như hôm nay.

Thành quả lớn nhất của công cuộc đấu tranh phòng chống tham

những là củng cố được lòng tin của Nhân dân với Đảng, với sự nghiệp cách mạng và từ đó tạo nên khí thế hồ hởi trong toàn dân, biến thành quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dốc lòng thực hiện các quyết sách được Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, thực hiện khát vọng đưa Đất nước đi tới phồn vinh.

Công cuộc phòng chống tham nhũng thành công còn giúp cho việc phát triển một bộ máy lãnh đạo trong sạch, vững mạnh, đủ sức vượt qua mọi khó khăn thử thách đưa đất nước lên hàng những quốc gia hùng cường như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Đất nước, Nhân dân, Đảng, các lực lượng vũ trang mãi nhớ ghi công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước sẽ luôn khắc ghi hình ảnh một trí thức uyên bác, giàu lòng nhân ái, bình dị giữa đời thường, đã xả thân vì sự nghiệp lớn của Đảng và dân tộc.

Xin được kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Giáo sư!

